
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 17  วนัพุธที่  17   มกราคม   พ.ศ. 2561 



แขกที่น าอาหารและขนมมาเยีย่มสโมสร 

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                              

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที่  2     รทร.ก าจร   ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            
 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  17  ธันวาคม 2560 โดยการน าของ นายกสมชยั 
โสภาศรีพนัธ์ ภายใตค้ติพจน ์ “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค ์  ROTARY MAKING A DIFFERENCE  
วนัน้ีจดัเป็นวนัครอบครัว มิตรภาพวนัคลา้ยวนัเกิด และเป็นวนัท่ีผูว้่าภาค 3330 มาเยี่ยมสโมสร 
ยนิดีตอ้นรับแขกท่ีมาเยี่ยมในวนัน้ี ผูว้่าการภาค นพ. พีระ  ฟาร์มไพบูลย ์ สโมสรโรตารีกระบ่ี, 
อน.จันทร์จิรา  ฟาร์มไพบูลย ์  สโมสรโรตารีเหลืองกระบ่ี  ,อาจารยสุ์นิชา   คุม้ประเสริฐ   
ผูอ้  านวยการฮวงโห   ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี ,นย.พิชญา 
จนัทรากุลศิริ  สโมสโรตารีป่าเลไลยก์พร้อมสมาชิก ,  นย.วิบูลย ์รูปข าดี  สโมสรโรตารีสองพี่
นอ้ง  , นย.ประดบัชาติ  แสงคู่วงษ ์สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ พร้อมสมาชิก , นย.อรุณี   ขุนพิมล  
สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ขอบคุณครับ  

 

 

    

 

 

   

1 
6 

 วาระที่  1    นายกสมชัย  โสภาศรีพันธ์               
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  7  กุมภาพนัธ์  2561  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี 4  สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี 4  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 

@ อผภ.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา  จิระเสวีจินดา  ส้ม 2  ถุงใหญ่ , รทร.วิรัตน์  แอนน์อาภรณ์  ตนั
เจริญ  ถัว่เขียวตม้   1   หมอ้ใหญ่ , นย.วิบูลย ์ แอนน์ฉวีวรรณ   รูปข าดี     ส้ม 1 ตะกร้าใหญ่  , นย.
สมชัย  แอนน์สะอาด  โสภาศรีพนัธ์    แคนตะลูปญ่ีปุ่น  4  ลูก , อน.ไพบูลย ์  แอนน์ยุพิน   
กิตติวรภทัร     ขนมกุย้ฉ่าย  1 ตะกร้าใหญ่ ,นย.พิชญา   จนัทรากุลสิริ  น าส้ม  1  ถุงใหญ่ , อน.พูล
ศกัด์ิ  แอนน์พรทิพย ์ รุ่งโรจน์ชยัพร  ขนมสาลีแม่บ๊วย   2  ถุงใหญ่ , อน.เปรมจิตต ์ ลือสกลกิจ    
ฝร่ัง   1   ตะกร้าใหญ่ , รทร.เสมา   อ านวยวฒันกุล    ฝร่ัง  1  ตะกร้าใหญ่  , รทร.ธงชยั  แอนน์เกศ
กญัญา  กล ่าจตุรงค ์ ส้มจีน  1  ตะกร้าใหญ่   ขอบคุณครับ 

 



วาระที่ 3   ข่าวจากเลขา ผชภ.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  

 @  ข่าวที่เราแจง้ไปเม่ือวนัที่   11  มกราคม  2561  สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปจดัฉลองคณะกรรมการ
บริหารอินเตอร์แรคท์  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลยัตอ้งขอขอบคุณท่านอาจารญ์ วนันั้ นโรแทเรียนเรามา
ดว้ยกนัหลายท่าน ขอบคุณอดีตนายกจกัรชยั  วสุิทธากุล ประธานคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์มาสโมสร
โรตารีปู่ เจา้สมิงพราย    ในปีน้ีวนัเสาร์ที่   27    มกราคม    2561   จะมีการจดัประชุมระหว่างเมืองพื้นที่  
16 - 30  ที่โรงแรมสองพนับุรี  ในวนันั้นสโมสรสนบัสนุนใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว  

 

 

  ผู้ว่าการภาค นพ.พีระ  ฟาร์มไพบูลย์  กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกดิ 

@  เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดของโรตารีแอนน์ทั้ง 3 ท่าน อดีตนายกสโมสร 1 ท่านและโรแทเรียน 1 
ท่านรวมทั้งหมด 5 ท่านในเดือนมกราคมน้ีขอให้ทุกท่านในท่ีแห่งน้ีช่วยรวบรวมจิตของพวกเรา
เพื่อจะร่วมอ านวย อวยพรให้กบัเจา้ของเดือนเกิดในวนัน้ีเพ่ือให้ทั้ง 5 ท่านประสบแต่ความสุข  
ความเจริญทั้งอายุ  วรรณะ  สุข  พละ ขอให้คิดส่ิงใดสมประสงคข์อให้มีความสุข  มีสุขภาพดี
ตลอดปีน้ีและตลอดไปครับ 

     

 

 

 

   

 

อน.ยอดชาย  ตัวแทนกล่าวขอบคุณ 

@   ผมในนามของผูท่ี้มีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนน้ี ขอขอบคุณท่านผูว่้าการภาคและแอนน์ท่ีท่าน
ไดม้าเยีย่มสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและไดอ้วยพรให้พวกกระผมท่ีมีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนน้ีก็
ถือว่าเป็นโชคดีของ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและของพวกเราทุกคน ท่ีไดผู้ว้่าการภาคมาอวยพร
ดว้ยตวัท่านเอง พรท่ีท่านไดใ้หก้ระผมและครอบครัว และขอใหพ้รนั้นกลบัไปสนองท่านผูว่้าการ
ภาคและโรตารีแอนน์และทุก ๆ ท่าน 100 เท่าทวีคูณ  ขอให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงคิดอะไรขอให้
สมหวงัดงัปราถนา     ขอบคุณครับ   

 

 

 

อผภ.ไพโรจน์  จริะเสวจีนิดา  กล่าวต้อนรับ ผวภ.นพ.พรีะ  ฟาร์มไพบูลย์ 

วาระที่ 4   ข่าวจากนายก สมชัย  โสภาศรีพันธ์ 

 @  เม่ือเชา้น้ีเวลา 9.30 น.สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี พร้อมทุกสโมสรพ้ืนท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีให้
เกียรติไปมอบโครงการสนามเด็กเล่นโดยมีผูว้่าการภาค นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย ์พร้อม  อน.จนัทร์
จิรา  ฟาร์มไพบูลย ์ ท่ีโรงเรียนวดัสังฆจายเถร สร้างความดีใจให้กบัครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  
โครงการท่ี 2 คือโครงการน ้ าสะอาด มอบท่ีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2  ไดรั้บความร่วมมือ
จาก สร.ส าโรง  สร.อุดรธานี  และสร.สุพรรณบุรี พร้อมดว้ยทางโรงเรียนมีงบสนับสนุนจ านวน
หน่ึง  เป็นงบ  2 แสนกว่าบาท  โครงการ 3  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 2 เช่นเดียวกนั โครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก สถาบนัขงจ่ือมอบคอมพิวเตอร์คุณภาพดี  
มูลค่า 1 แสนบาท ทางโรงเรียนจดัหางบประมาณพ่ิมเติมอีก 10,000 บาท ขอบคุณครับ 

 

 

 

 @  ในค ่าคืนวนัน้ีพวกเราสมาชิก สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีพร้อมทั้งสโมสรขา้งเคียงของเรามี
ความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีมีโอกาสตอ้นรับผูน้ าของภาค 3330 โรตารีสากลในคืนน้ีท่ีมาเยี่ยมสโมสร
โรตารีสุพรรณบุรีอยา่งเป็นทางการ  การเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการนั้นถือว่ามีความส าคญัมาก  
ท่านผูว่้าการภาคมีหน้าท่ีมาเยี่ยมแล้วดูว่าในคร่ึงปีท่ีผ่านมานั้ นกิจกรรมต่าง ๆ สโมสรได้
ด าเนินการไปประสบความส าเร็จไปเพียงใด  มีปัญหาอะไรบา้งถา้มีปัญหาท่านจะหาวิธีช่วยเหลือ
แนะน าให้ปฎิบตัิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูว่้าการภาคแต่ละท่านเจตนาส าคญัท่ีสุดคือ ให้สโมสรท า
กิจกรรมไดต้ามเป้าหมายของภาคและตามนโยบายของโรตารีสากลถือว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท่าน
ห่วงใยท่ีสุดเพราะเป็นการสร้างช่ือเสียงใหก้บัภาค 3330 เพราะทัว่โลกน้ีมีสโมสรทั้งหมด 500 กว่า
ภาค ท่านลองคิดดูว่าผูว้่าการภาคมีเกียรติแค่ไหนเป็นตวัแทนของโรตารีสากลมาบริหารภาค 3330 

 

รายนามผู้บริจาควันคล้ายวันเกิด 

@   นายกวิบูลย ์ รูปข าดี  บริจาค 3,500 บาท @  อน.ยอดชาย  สุจิตต ์ บริจาค 1,000 บาท @ อน.
ศิระ  รุ่งเรืองศรี  บริจาค  500 บาท  @  รทร.นิทศัน์  วฒันการุณ  บริจาค  700 บาท  @  แอนน์
จุฑามาศ  ตั้งตน้ตระกูล  บริจาค 500 บาท @ แอนน์เกศกญัญา  กล ่าจตุรงค ์ บริจาค 500 บาท  
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ของเราส าหรับคู่น้ีผมถือว่าผมมีโอกาสสัมผสัอย่างใกลชิ้ดทั้งคู่เป็นเวลาหลายปีและผมก็พยายาม
สังเกตคู่น้ีถือว่าเป็นโชคดีของภาค 3330 ของเราไดอ้ศัวินไดค้วามเขม้แข็งก าลงัสองเพราะท่านมี
ความสมบูรณ์คู่หน่ึงทีเดียวปกติแลว้จะบริหารท่านเดียวแต่น่ีถึง 2 ท่านทีเดียวถือว่าเป็นพิเศษมาก 
ๆท่ีจะท าใหภ้าคของเรามีช่ือ มีเสียง และอีกเร่ืองหน่ึงผมสังเกตแลว้ท่านมีคุณสมบตัิสมบูรณ์แบบ
อีกขอ้ ตามลกัษณะท่ีผมเรียบเรียงไวใ้นหนงัสือ 3 ภาษา ใชห้ลกับนัได 4 ข ั้นหนทางสู่ความส าเร็จ 
บนัไดขั้น 1 ตอ้งมีความสนใจ ท่านทั้งสองนั้นมีความสนใจมุ่งมัน่ตั้งใจบริหารสโมสรตั้งแต่ไดรั้บ
เกียรติใหเ้ป็นผูว้่าการภาครับเลือกล่วงหนา้ถึง 2-3ปี ช่วงผมเป็นผูว้่าการภาคผมยงัอายท่านเลยนะ
ครับท่านบรรยายในการประชุมแต่ละคร้ังนั้นเกินกว่าเป็นผูว่้าการภาคดว้ยซ ้ า ถา้เทียบวิทยานิพนธ์
ท่านจะท าวิทยานิพนธ์โรตารีล่วงหน้ามาหลายปีแลว้ดงันั้นขอปรบมือในความสามารถความตั้งใจ
ของท่านครับ   บนัไดขั้น 2  ใฝ่หาความรู้ความรู้ของท่านนั้นมีมากมายเหลือเกิน  บนัไดขั้นท่ี 3   มุ
สร้างศรัทธา ท่านไดส้ร้างศรัทธาให้กับมวลมิตรโรแทเรียนให้ในภาคและต่างภาคท่ีมีโอกาส
ติดต่อกนัมีความสัมพนัธ์กบัท่านดงันั้น     บนัไดขั้นท่ี 4  สู้ทุกปัญหาถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็ตาม
สมยัผมเป็นผูว่้าการภาคมีสโมสร 50 สโมสร เวลาน้ีมี  101  สโมสรเท่ากบังานของท่านเพ่ิมอีก
เท่าตวัแต่ท่านก็ไม่ย่อทอ้ตั้งใจท างานอย่างจริงจงัถือว่ามีความอดทนสูงดงันั้นบนัใด 4 ข ั้นท่าน
ประสบความส าเร็จถึงขั้นท่ี 4 อยา่งสมบูรณ์  ดงันั้นวนัน้ีพวกเราขอตอ้นรับท่านดว้ยความยนิดีและ
ตอนน้ีอยู่ในพ้ืนท่ีสุพรรณบรี ผมขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพ่ือรวบรวมพลังจิตขออ านาจส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิในจังหวดัสุพรรณบุรี อันได้แก่หลวงพ่อโตวดัป่าเลไลยก์  ดวงวิญญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  เจ้าพ่อหลกัเมือง โปรดประทานพรให้ท่าน นพ.พีระและ โรตารีแอนน์ อน.
จนัทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย ์เดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงด ารงต าแหน่งนั้นโดยปลอดภยั และขอให้
ท่านทั้งสองประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีสุขภาพท่ีแขง็แรงมีพลานามยัท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งส่ิง
อนัพึงปราถนาจงทุกประการเพื่อเป็นเสาหลกัของภาค 3330 ของเราตลอดกาลและตลอดไป  
ขอบคุณครับ  

 

แต่ผมก็คิดว่าดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนัน้ีก าลงัท าใหส่ิ้งท่ีเราท าไดย้ากท่ีจะท าให้โรตารีสากลหรือ
คนทัว่ไปเห็น เพราะฉะนั้นในวนัน้ีท่ีเราใชเ้วลาเกือบ 3 ชัว่โมงในการคุยกนัว่าจริง ๆแลว้ภาคของ
เรา เคยมีมาตรฐานสูงในภาค 50 เปอร์เซนต ์ทุกปีท่ีเราใช ้4  way  test ท่ีเราถามตวัเองว่าส่ิงน้ีเราท า
ไหรจนกระทัง่ผมพบว่าเราผ่านประมาณ 50 เปอร์เซนต ์จนกระทัง่ระบบคอมพิวเตอร์ยอ้นกลบั
ขึ้นมาบอกว่าเราตอ้งปรับตวัเพราะคนทัว่ไปไม่เห็นเรา เราจึงอยูท่ี่ 1,200,000 คน มาตลอดเวลา 20 
ปีท่ีผา่นมาเราอาจจะยงัท าแบบเดิมโดยท่ีโลกเปล่ียนไป  โรตารีสากลปรับตวัคร้ังใหญ่ตลอด หลาย
ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่ปีท่านสงวน ผมเช่ือว่าภาค 3330 ของเราเป็นภาคแรก  ของประเทศน้ีก็ว่าไดท้ี่เรา
ปรับตวัทนัที เพราะเรารู้วา่ถา้เราไม่ปรับตวัเราเดินถอยหลงัเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมยัของท่าน คุณหมอสงวน 
เป็นตน้มาเราก็ปรับตวัจนกระทั่งสองปีที่แลว้เราบอกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผมก็เลยมาคิดว่าเราติอง
เปลี่ยนแปลง  ส่ิงที่ผมตอ้งการคือการส่ือสารสองทางเป็นเหตุผลว่าวนัน้ีผมตั้งใจถา้มวลมิตรสมาชิกมา
ไดม้ากในตอนผมท าคลบัแอสเซมบลี้ผา่น  โรตารีคลบัเซนทรัลจะมีประโยชน์ต่อทุกๆสโมสรเพราะผมคิด
วา่ส่ิงที่เราเรียนรู้พร้อมกนัส่ือสารกนัมนัคือขอ้เท็จจริงของสโมสรเรา   เพราะฉะนั้นวนัน้ีจึงมีการถกกัน
เยอะและวนัน้ีผมก็ถูกฝากการบา้นมากผมเองยอมรับวา่ยงัท าหน้าที่ไดย้งัไม่สมบูรณ์ก่อนขึ้นรับต าแหน่ง
ผมยงัจ าค  าพูดของตวัเองไดก้ารเป็นผูว้่าการภาค 3330  โรตารีสากลคืองานที่ยากที่สุดในชีวิตผมที่ผ่าน
มายงัยืนอย่างนั้นวา่มนัยากที่สุดเพราะเราก าลงัท ากับองค์บ  าเพ็ญประโยชน์และมีเอกลกัษณ์  อตัลกัษณ์
ของตวัเองแต่ละคน   ผมจะตอ้งเรียนรู้เพื่อจะปรับให้มนัเขา้กบัทุกคนหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ทุกค  าแนะน าของ
ผมจะมีประโยชน์ให้กับสโมสรนั่นคือความหวงัและอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงให้สโมสรก้าวทนั
เทคโนโลยี  เราบนัทึกที่เราท าอย่างเขา้ใจแค่นั้นเองครับที่ผมหวงัไม่ไดห้วงัมากกวา่นั้นเพราะฉะนั้นทุก ๆ 
สโมสรที่ผมไปถา้ท่านสังเกตุดี ๆ ไม่มีค  าไหนเลยที่ผมบอกวา่สโมสรควรท าอะไรเพราะผมเช่ือว่าผมไม่มี
ทางรู้เท่ากบัสโมสรหรอก ผมมาที่น่ี 4 ชม. 6 ชม. 8  ชม.ผมอาจจะเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนจะมาสโมสรอยู่บา้ง
ผมก็ไม่รู้จกัสโมสรไปมากกวา่สโมสรของท่าน พวกท่านรู้จกัพื้นที่ของท่านดี  รู้จกัส่ิงที่ท่านท าดีท่านไม่
ตอ้งการค าแนะน าจากผูว้า่การภาคคนไหน ๆ หรอกครับแต่ส่ิงที่ท่านท าหากท่านเห็นความไม่สมบูรณ์อยู่
บา้งผมแนะน าให้ท าให้มนัสมบูรณ์ขึ้นเฉย ๆ เพราะวา่ผูว้า่การภาคก็ผา่นการอบรมเหมือนที่ท่านอบรม แต่
มนัเขม้ขน้กว่า ตอ้งแสดงออกตอ้งเตรียมตวัเพราะมนัเป็นบทบาทท่ีเขาตอ้งไวใ้จให้ท าหน้าท่ีแทน
โรตารีสากล เพราะผูว่้าการภาคเป็นเจา้หน้าท่ีของโรตารีสากลคนเดียวในภาค เพราะฉะนั้นเขา
ตอ้งสร้างผมขึ้นมาให้เพ่ือท่ีจะดูแลภาค 3330 น่ีให้ได้อย่างแทจ้ริงผมก าลังจะบอกว่าทุกคน
สามารถเป็นผูว่้าการภาคไดแ้ต่ท่านตอ้งยอมรับการถูกปรับจากโรตารีสากลท่านตอ้งตั้งใจท่ีจะ
เรียนรู้อย่างแทจ้ริง เขาอยากให้ผมบรรยายพิเศษ แต่ผมคิดว่าผมคงไม่สามารถบรรยายพิเศษใน
สโมสรสุพรรณบุรีไดผ้มเช่ือว่าท่านไดท้ าในส่ิงท่ีผมประทบัใจกิจกรรม 21 กิจกรรมครอบคลุมทุก
มิติผมไม่ตอ้งแนะน าท่านเพ่ิม ผมเพียงแต่จะบอกว่าเราตอ้งยอมปรับตวัให้ทนัสมยัขึ้นตามยุคสมยั
เท่านั้น  ขอบคุณครับ 

 

ผู้ว่าการภาพ นพ.พีระ  ฟาร์มไพบูลย์  กล่าว 

@   ผมคิดว่าสโมสโรตารีสุพรรณบุรีเป็นเสาหลกั เสาหน่ึงของภาค 3330 ของเราวนัน้ีผมก็ได้
ประจกัษว่์าสโมสรแห่งน้ีมีการบ าเพญ็ประโยชน์อยา่งมากมาย ผมว่าเขายงันับส่ิงท่ีเขาท าไม่หมด
เลยสโมสรบอกว่าไดท้ าไป 18 โครงการแต่พอเราคน้ไปจริงก็ไดท้ าไป 21 กิจกรรมแต่พอดีอีก 3 
กิจกรรมเขายงัท าไม่เสร็จเรียบร้อยซ่ึงท าไดห้ลากหลายและครอบคลุมมาก       
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